



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
8 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก. รายวัน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, เดลินิวส์, ผจก. รายวัน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, workpointnews, acnews, tnnthailand, thaipost, js100, thaiquote, innnews, thebangkokinsight, kapok, thestandard chachoeng saonews, thansetthakij, mcot) nationtv, newtv

-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า สธ.จะปรับเกณฑ์ในการเฝ้าระวัง รายงาน และสอบสวนโรค ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI ให้ครอบคลุมผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้ได้รับการสอบสวนโรค และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการเฝ้าระวังทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ 1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากป่วยมีไข้ 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงเดินทางไปมาจากทุกประเทศทั่วโลก ต้องได้รับการสอบสวนและตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2.การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล 3.การเฝ้าระวังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปัจจัยเสี่ยงคือผู้ที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วย 4.การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน เนื่องจากหน้าฝนจะพบว่ามีโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทำให้ประชาชนที่ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เข้าถึงการตรวจหาเชื้อในห้องแล็บมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ระบบบริการสุขภาพประกันสังคม และการเบิกจากกรมควบคุมโรค

ส่วนกรณีทีมแพทย์สหรัฐฯ พบข้อมูลว่า การใช้ยาต้านมาลาเรีย หรือ ไฮดรอกซีคลอโรควิน รักษาผู้ป่วยโควิด-19 มีผลข้างเคียงรุนแรงต่อผู้ป่วย นั้น ยังไม่พบรายงานว่าเกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วยแต่อย่างใด แต่ก็มีระบบเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว สำหรับการแพร่เชื้อของโรค มี 3 ปัจจัย คือ ตัวเชื้อ คน สิ่งแวดล้อม โดยช่วงหน้าฝนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ย่อมมีโอกาสที่โรคจะเปลี่ยนได้ แต่เชื่อว่ามาตรการที่ดำเนินการอยู่ ทั้งของภาครัฐ และมาตรการทางสังคมจะช่วยให้ควบคุมโรคได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ มีความสำคัญ จึงขอให้ทุกคน รักษาระยะห่างทางสังคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก สาริต ปิตุเตชะ ระบุว่า...#ระยอง หายกลับบ้านครบ 5 รายแล้ว (ไม่นับน้องอายุ 1 เดือน ที่กลับไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ) ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ป่วยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์(มติชน,ไทยรัฐ,แนวหน้า) , เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,มติชน,โพสต์ทูเดย์,สยามรัฐ,ไทยโพสต์,ศูนย์ข่าวแชนิฟิค,คมชัดลึก,innnews,thhthailand,prachachat,mcot, kapok,thestandard, js100, thebangkok insight, workpointnews,thaiquote) nationtv

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีการตรวจตัวอย่างเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแล้ว ประมาณ 71,860 ตัวอย่าง จำนวนนี้รวมทั้งของภาครัฐและเอกชน ในอนาคตจะมีการตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้น ซึ่งการตรวจที่เป็นมาตรฐานตอนนี้ คือ การตรวจ RT-PCR ตั้งเป้าดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ห้องปฏิบัติการ และยังคงยืนยันว่าใช้การตรวจด้วย RT-PCR เป็นหลัก โดยจะยังไม่มีการนำ Rapid Test (แล็บบิทเทส) มาใช้ในการตรวจหาเชื้อ ขณะนี้กรมฯให้การรับรองห้องปฏิบัติการ และผ่านการรับรองไปแล้ว 80 ห้องปฏิบัติการ / แบ่งเป็น กทม. และปริมณฑล 39 แห่ง และ ต่างจังหวัดอีก 41 แห่ง ศักยภาพในการตรวจเชื้อ ในกทม. อยู่ที่ 1 หมั่นตัวอย่างต่อวัน / และ ต่างจังหวัดอีก 1 หมั่นตัวอย่าง ตั้งเป้า สิ้นเดือนเมษายนนี้ จะต้องมีห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 110 แห่งทั่วประเทศ ขณะที่การใช้น้ำยาในการตรวจหาเชื้อ ใช้น้ำยาที่ผลิตเอง ส่วนห้องปฏิบัติการของเอกชน เป็นการใช้น้ำยาจากต่างประเทศ โดยกรมฯให้การรับรอง รวมถึง การรายงานผล ตอนนี้ได้ปรับให้รายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์ จะสามารถรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมงทั้งนี้ กรมฯได้ร่วมกับ บ.สยามไบโอไซเอนท์ ผลิตชุดทดสอบหรือน้ำยา เบื้องต้นได้มอบชุดทดสอบมาแล้ว 20,000 ชุด จะทยอยให้อย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า สิ้นเดือนเม.ย. 1 แสน ชุด และอีก 1 ล้านชุด ภายใน 6 เดือน ยืนยันว่ามีน้ำยาตรวจหาเชื้อเพียงพอ

กรณีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย โดยระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อที่น้อยนั้นไม่ได้เป็นผลจากการตรวจน้อยแต่อย่างใด แต่เป็นผลตามที่ โฆษก ศบค. ได้แถลง เช่น การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯการประกาศเคอร์ฟิว การหยุดการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด และการหาสถานที่ให้กลุ่มเสี่ยงได้กักตัว 14 วัน

ขณะที่การตรวจตัวอย่างเชื้อเบื้องต้นมีการตรวจจากทั้งห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน โดยร้อยละ 50 เป็นผลตรวจจากห้องปฏิบัติการของรัฐเป็นหลัก โดย 2 วันที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อของรัฐ เช่น รามาธิบดี ศิริราชพยาบาล จุฬาฯ และกรมวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจตัวอย่างเชื้อประมาณวันละ 2,000 ตัวอย่าง และจากห้องปฏิบัติการเอกชน อีกประมาณ 1,000 ตัวอย่างต่อวัน รวมกว่า 3,000 ตัวอย่าง ทั้งนี้ การตรวจแบบ Rapid

ประเด็นข่าว

เป็นการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยเท่านั้น ไม่ใช่การตรวจเพื่อวินิจฉัย ซึ่งทางกรมฯ และออย. จะเป็นผู้ประเมินร่วมกันถึงการพิจารณาบริษัทที่จะนำเข้า Rapid Test จากการผลิตในเกาหลี เกณฑ์กำหนด การตรวจ แลบบิทเทส พบประเทศสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียวโดย ออย. จากประเทศสหรัฐอเมริกา จากการนำมาศึกษา พบว่า จะใช้ Rapid Test ต่อเมื่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณา จากเอกสารทางวิชาการของบริษัทผู้ผลิตเป็นหลักในการอนุญาต ส่วนของไทย บริษัทผู้นำเข้า จะต้องส่งเอกสารทั้งหมด 4 ชุด มาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากนั้น จะส่งมายังคกก.ประเมิน ผลการประเมินแต่ละบริษัท จะส่งให้ ผู้ยื่นนำไปขึ้นทะเบียนกับออย. สำหรับกรณีที่มีการตั้งคกก.ตรวจสอบการให้ใบรับรองบริษัทนำเข้า Rapid test จากประเทศจีนนั้น ไม่ได้ตอบในผลการสอบสวนเพราะเป็นการก้าวกว้าง แต่ได้นำคณะแพทย์มายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่มีการทุจริต รวมถึงไม่มีใครครอบงำได้ ยืนยันว่าการทำงาน เป็นไปด้วยความมุ่งมั่น พร้อมมีการตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการทุจริตจริงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มีการนำมาใช้โดยเร็ว แต่ที่ผ่านมา ได้ยืนยันมาตลอดว่า ไทยยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน ,เว็บไซต์สยามรัฐ,marketingoops

-เสนอข่าว เว็บไซต์กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไทยมีตัวเลขผู้ป่วยยืนยัน รวม 2,258 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 38 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 61 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่มี 30 ราย ขณะที่ตัวเลขเสียชีวิตยังคง 27 ราย ส่วนตัวเลขผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 รายใหม่ 86 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 25,943 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน,สยามรัฐ,โพสต์ทูเดย์,bluechipthai,กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนไทยห่างไกลโรคโควิด-19 โดยการปฏิบัติตาม 8 วิธีเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,js100

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แจกจ่ายเครื่องช่วยหายใจพระราชทานมากกว่า 130 เครื่องให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมสำรวจความต้องการเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. รับมอบกรมธรรม์ประกันคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100,000 กรมธรรม์ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จาก นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทพยประกันภัย โดยในกรณีเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินคุ้มครองจำนวน 5 หมื่นบาท ระยะเวลาคุ้มครองรวม 90 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร ที่ทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว ผู้ตรวจฯ เขต 11 กล่าวว่า การสอบสวนโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภูเก็ต ทำได้ยากกว่าจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้การควบคุมโรคทำได้ยากกว่าพื้นที่อื่น ต้องใช้การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ด้วยการปิดเมืองค้นหาผู้ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ค้นหาผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ โดยสาธารณสุขเขต 11 ได้ร่วมกับสสจ.ภูเก็ต กรมควบคุมโรค สปสช.ระดมสรรพกำลังออกค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง 3,000 ราย สอบสวนโรคได้แล้วประมาณ 2,000 คน พบผู้ติดเชื้อประมาณ 3-5% จากจำนวนผู้ที่ทำการคัดกรองทั้งหมด ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในภูเก็ตเพิ่มขึ้นในช่วง 4-5 วันนี้ แต่หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ ลดลง จากการที่ได้มีการลงพื้นที่สแกนหาผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว รอง ผวจ.ยะลา เดินทางไปยังรพ.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางแพทย์ในการปฏิบัติงานวันแรก หลังจากที่ทางรพ.ได้หยุดให้บริการเป็นชั่วคราว เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้กักตัวบุคลากรทั้งหมด 21 ราย

สื่อที่นำเสนอ : ChiangmaiNews

-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1 รพ.นครพิงค์ แกลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมนั้น เริ่มมีความเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ขณะที่ จนท.เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงเด็กเอนเตอร์เทน คาดติดตามครบสถานการณ์จะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ,เว็บไซต์บ้านเมือง,ประชาชาติธุรกิจ,innnews,โพสต์ทูเดย์

-เสนอข่าว รพ.ร.ยพราชสระแก้ว เผย ได้ตั้งนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่นานาชาติ ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ทำให้มีประสบการณ์ในการพัฒนาการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อใหม่ ทางโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโรคปอดบวมจึงใช้เครื่องมือชุดนี้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถตรวจได้วันละ 94 ราย ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ จากปัจจุบัน

ประเด็นข่าว

ต้องส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 จ.ชลบุรี ต้องใช้เวลารอผลเกือบ 3 วัน

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ,ไทยโพสต์, มติชน,คมชัดลึก,แนวหน้า,ผจก.รายวัน,บางกอกโพสต์,ข่าวสด,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,มติชน,ไทยรัฐ, สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์,sanook, prachathai, bangkokbiznews, innnews)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แฉลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพระราชทานพระบรมราโชบาย เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเราจะทำหน้าที่ตามที่มีกระแสพระราชดำริมาเพื่อให้โรคที่เราเผชิญลดน้อยถอยลงไป

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แฉลงว่า ยอดผู้ป่วยสะสม 2,258 ราย ใน 66 จังหวัด หายป่วย 824 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 38 ราย ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย ตัวเลขมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ หลังประกาศเคอร์ฟิวผ่านไป 5 วัน ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 54 ปี มีประวัติไปสถานบันเทิงหลายที่ โดยเฉพาะย่านทองหล่อ ยอดสะสมรวม 27 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต นครบุรี สมุทรปราการ และราชบุรี ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยมี 11 จังหวัด ความสามารถในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ กรุงเทพฯ ได้วันละ 1 หมื่นราย ต่างจังหวัดวันละ 1 หมื่นราย แต่ปัญหาไม่ใช่เรื่องน้ำยาอย่างเดียว แต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่และชุด PPE ซึ่งติดข้อจำกัดหลายอย่าง ที่ต้องพยายามจัดหามากขึ้น อีกด้านหนึ่งจะต้องมีการเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยจากเบาไปหนัก เตรียมเครื่องช่วยหายใจ ประเมินว่าเหตุที่ตัวเลขลดลงมาจากปัจจัย 3 ประการ 1. การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิว ทำให้การพบปะลดน้อยลง 2. การควบคุมในประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกัน รวมทั้งประชาชนให้ความร่วมมือ ใส่หน้ากาก ห่างกัน 2 เมตร ช่วยกันทำกิจกรรมให้น้อยลง 3. การควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในสถานที่รองรับให้ชัดเจน

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงกรณี การรายงานตัวเลขผู้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สะสม ที่เว็บไซต์ worldometers.info นำเสนอ มาจากรายงานจากเว็บไซต์ของสธ. ที่ไม่ได้นำข้อมูลจากรพ.ทั่วประเทศมาอัปเดต จึงมีการหารือกันว่า จะต้องรายงานข้อมูลที่แท้จริง เพราะมีสื่อหลายที่นำไปอ้างอิงแล้วเกิดความเข้าใจผิดพลาด ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะจริง ๆ ตรวจเยอะกว่านั้นแต่ Under report อยู่ (มีข้อมูลแต่ไม่ถูกนำมารายงาน) ยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการปิดข่าวอย่างแน่นอน แต่หลังจากนี้จะเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำมารายงาน และจะเพิ่มการตรวจให้มากขึ้นหลังจากนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ,มติชน,ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์,ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,แนวหน้า,ผจก.รายวัน,ไทยรัฐ,โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก,สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์,mcot,bangkokbiznews, innnews,prachachat,springnews,isara,lokwannee) nationtv

-เสนอข่าว นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ
-เสนอข่าว ครม. มีมติอนุมัติในหลักการอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสธ. ที่ปฏิบัติงานด้านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา และอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 จำนวน 5 สายงาน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรา ตามที่สธ.เสนอ และให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ไปพิจารณาในรายละเอียดซึ่งรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

-เสนอข่าว ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ พร้อมอนุมัติงบกลาง 801 ล้าน ชื้อหน้ากากอนามัยแจก ปชช.ทั่วประเทศ ให้ ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้มหาดไทย เพื่อกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.-ต.ค.2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ,สยามรัฐ,ไทยรัฐ,มติชน,คมชัดลึก,แนวหน้า,ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน,news100.5, แนวหน้า,คมชัดลึก,sanook ,mcot ,thansetthakij, inn, bangkokbiznews, nationweekend,thaiquote) newtv,nationtv,thaipbs

-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์ อัตราใช้จ่ายรักษาโรคโควิด-19
-ก.วัฒนธรรมออกแนวทาง 5 ข้อ สำหรับประเพณีสงกรานต์ 1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ 2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา 3.งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี 4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด5.การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ใช้วิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.2 เมตร ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

-ผบ.ทบ. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) ขอขอบคุณหน่วยที่ร่วมในการปฏิบัติงานยับยั้งโควิด-19 ส่วนการตั้งชุดตรวจ,สายตรวจ ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ และให้กำลังใจพลนัติดัตว์ โดยใส่ในกระเป๋าไว้ทุกคน ทั้งนี้ให้หัวหน้าชุดทำการชี้แจงกำลังพลก่อนออกปฏิบัติ ขอให้กองทัพภาคที่1 ส่งรายชื่อกำลังพล เหล่าแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหาก

ประเด็นข่าว

ได้รับการร้องขอในการสนับสนุนจาก สธ.

- สปสช.นำหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ รร.แกรนด์เบลล่า พัทยา ดูความพร้อมก่อนเปิดเป็น รพ.สนามเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค เตรียมส่งมอบตู้คัดกรองให้กับเมืองพัทยาจำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้เก็บตัวอย่างน้ำคัดหลั่ง หรือการทำหัตถการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะ นำตัวอย่างที่ได้ไปดำเนินการตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ โดยจะใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยผลการตรวจนักโทษ-เจ้าหน้าที่ใกล้ชิด ผบ.เรือนจำนครนายก ไม่ติดเชื้อโควิดทั้งหมด ส่วนเรือนจำอำเภอนาทวี พบผู้ต้องขัง 2 ราย เพิ่งกลับมาจากมาเลเซีย มีอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบ จากการสอบสวนประวัติพบว่า มีโรคประจำตัวเป็นหอบหืด ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อโควิด - 19 แต่อย่างใด

-จ.ภูเก็ต ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องใส่หน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท และ ออกคำสั่งปิด ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ห้ามเข้าออกพื้นที่เพิ่มเติม อีก 1 พื้นที่ หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งปิด ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต และ พื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต

-จ.นราธิวาสเตรียมสถานที่ Local Quarantine รองรับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มพักฟื้นโรคโควิด-19 เพิ่ม โดยขอใช้สถานที่ของ กกท. รองรับได้กว่า 90 คน

-ผวจ.สุราษฎร์ธานีสั่งปิดโรงแรมทุกแห่งตั้งแต่ 8-30 เม.ย. ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

-จ.เชียงใหม่ ไม่พบไม่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นชาติติดต่อกัน 2 วันแล้ว ทำให้ยอดสะสมของเชียงใหม่คงเดิม 38 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 32 ราย กลับบ้านไปแล้ว 7 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต และมีผู้ป่วยอาการหนัก 1 ราย

-รามธิบดี เปิดโครงการชวนคนไทยใช้หน้ากากผ้า บริจาคหน้ากาก N95 ให้หมอ ช่วยกันอย่าให้เข้าชั้นวิกฤติทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนคลิกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กกับโครงการ “#หมอขอN95หน้ากากผ้าเราใช้เอง”

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด-19 มาตรการควบคุมโรค เราเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ การระบาดของโรค จำต้องมีมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ลดความรุนแรงของการระบาด และการสูญเสียต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิต และให้กระทบต่อคนทั่วไปน้อยที่สุด หลังการระบาดใหญ่ที่สนามมวยและสถานเริงรมย์ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วง จึงมีมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมโรคให้ได้แนวโน้มของโรคลดลง และวันนี้พຽງนี้ก็เชื่อว่าจะลดลงอีก จะเห็นว่าแนวโน้มของโควิด-19 ทรงตัว และดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าหลายประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.คนไทยติดค้างในต่างประเทศขอความช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก,ข่าวสด,mcot,workpointnews

-เสนอข่าว นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วัย 16 ปี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากตนเองและเพื่อนอีก 5 คน ติดอยู่ที่สนามบินฮานานะ ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นวันที่ 4 แล้ว หลัง กพท.ออกประกาศห้ามอากาศยานบินเข้าไทย ซึ่งพวกตนเพิ่งรู้ว่า หลังจากเที่ยวบินกลับไทยถูกยกเลิก นอกจากนี้ มีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาที่สนามบินนี้เช่นกันรวมทั้งหมด 15 คน ณ เวลานี้ มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อยากให้ทุกคนช่วยเห็นใจพวกเราคนไทยด้วยกันด้วย

สื่อที่นำเสนอ : efinancethai

-เสนอข่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามเครื่องบินทุกประเภทบินเข้าไทยมีผลถึง 18 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ,เว็บไซต์สยามรัฐ,thaipbs,mcot,

-เสนอข่าว โฆษก ศบค. แถลงว่า การดูแลคนไทยที่อยู่ระหว่างเดินทาง กลับประเทศไทย หลังการขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 18 เม.ย. จนมีผู้ได้รับ ผลกระทบหลายคน โดย ศบค.ได้ประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคนติดค้าง เท่าที่ได้รับรายงานว่ามีติดค้าง ญี่ปุ่น 15 คน เกาหลีใต้ 60 คน เนเธอร์แลนด์ 1 คน สหราชอาณาจักร 1 คน การ์ตา 14 คน ต่างประเทศ จะเข้าไปดูแล หากใครตกค้างและไม่มียารักษาอยู่ในจำนวนนี้ขอให้แจ้งไปยังสถานทูตไทยประจำเมืองนั้นๆ ทั้งนี้ ในวันที่ 7 เม.ย. เวลา 20.30 น. จะมีเครื่องบินจากฝรั่งเศสมารับคนชาติตัวเองที่สนามบินภูเก็ต โดยจะมีคนไทย 14 คนมากับ ไฟลต์ดังกล่าวด้วย และวันเดียวกันจะมีอีกเที่ยวบินจากสหรัฐ มีคนไทย 60 คน มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 21.45 น. ส่วนในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 15.30 น. จะมีเที่ยวบินจาก ญี่ปุ่น ซึ่งมีคนไทย 22 คน มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนกรณีคนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย แต่ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้นั้น เบื้องต้น มีรายงานว่า คนกลุ่มนี้มีอาการไม่สบาย แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็น COVID-19 ซึ่งระบบการคัดกรองจะเริ่มตั้งแต่นั้นทาง แม้รัฐบาลจะต้องการช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถพากลับมาได้ โดยคนกลุ่มนี้จะเข้ารับการรักษาที่อินโดนีเซียต่อไป

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์,mcot

-เสนอข่าว นายเชิดเกียรติ อัครการ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก.ต่างประเทศ เผยถึงคำสั่งของ กพท. ที่ขยายเวลาการห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทยไปถึงวันที่ 18 เม.ย.63 เนื่องจากต้องการจัดระบบการเดินทางเข้าประเทศให้ชัดเจน หลังจากก.ต่างประเทศจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คนนั้น ขอชี้แจงว่า การกำหนดจำนวนคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน ไม่ใช่การจำกัดโดย.การต่างประเทศ แต่เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้ามาประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกักตัว 14 วันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด ทั้งนี้ จะประสานงานเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ให้ข้อมูล คำแนะนำและความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่คนไทยในต่างประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน,เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว เพชบุรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รายงานว่าได้ ส่งคนไทยที่ติดค้างพักอยู่ในสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2563 จำนวน 57 คน กลับประเทศไทยแล้ว โดยออกเดินทางเวลา 16.00 น. จะถึงไทยเวลา 21.00 น. และ คาดว่า จะมีเที่ยวบินระหว่างไทยและเกาหลีใต้ อีกครั้งในวันที่ 19 เม.ย 63 เป็นต้นไป

2.การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ,maticchonweekly ,prachachat,nationweekend

-เสนอข่าว นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อธิบดีกรมอนามัย โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เผยถึงประเด็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของไทยไม่ต้องยกเกาหลีใต้ แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่า ปัญหาการตรวจน้อยเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ 4 ประการ 1. ปริมาณของห้องแล็บมีอยู่น้อยในระยะแรก และส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ แต่ปัจจุบันมีห้องแล็บทั่วประเทศ 77 แห่ง ตรวจได้วันละประมาณ 20,000 Tests) แล้วจะขยายเป็น 107 แห่งภายในเดือนเม.ย. 2 . การตั้งเกณฑ์ผู้เข้าช่วยในการตรวจ Test 3. ความไม่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายในการตรวจ Test 4. ก่อนหน้านั้นไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูลผู้มารับการตรวจ Test ทั้งหมดไว้ทีเดียว ปัจจุบัน สปสช. ร่วมกับกรมวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมตัวเลขการตรวจ Test ทั้งหมดในประเทศไทย ทำให้ทราบตัวเลขที่แท้จริง หลังจากได้แก้ปัญหานั้น 4 ประการแล้ว จากการรวบรวมข้อมูลของสธ.พบว่า จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจโควิด ด้วย RT-PCR ตั้งแต่เดือนม.ค. - วันที่ 4 เม.ย.63 มีการตรวจไปแล้ว 71,860 ตัวอย่าง คิดเป็น 1,029 tests ต่อประชากร 1,000,000 คน น้อยกว่าเกาหลีใต้ 8.7 เท่า (จากตัวเลขเดิม 25 เท่า) และน้อยกว่าเยอรมัน 10.6 เท่า (จากตัวเลขเดิม 30.5 เท่า) หากเราเร่งตรวจมากขึ้นช่วงห่างจะแคบลง สรุปแล้ว ไทยพบผู้ป่วยจากการตรวจ RT-PCR 3.09% (จากตัวเลขเดิม 8.85%) เมื่อเทียบกับเกาหลีใต้ 2.24% และเยอรมัน 10.9%

3.ช่างซ่อมรถ.ติดเชื้อ 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า ,ไทยรัฐ,มติชน ,เดลินิวส์,thaipbs

-เสนอข่าว รมว.คมนาคม เผย รถพ. มีพนักงาน 1 ราย ตำแหน่งช่างซ่อมติดเชื้อโควิด-19 สั่งการให้ประสานขอความร่วมมือจาก สธ. ดำเนินการตามขั้นตอนของการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของ สธ. ต่อไป พนักงานรายดังกล่าวได้ปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน มีเพื่อนพนักงานทำงานร่วมกันอยู่ในส่วนงานนี้ 20-30 คน ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อหารือตัดสินใจปิดโรงงานมักกะสัน 14 วัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อในโรงงาน กักตัวพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าว

4.ผลตรวจกลุ่มดาวห้กลับจากอินโดนีเซีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว หลังมีการนำตัวกลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนา หรือดawah์ 26 คน ที่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย เข้ากักตัวตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อยัง ร.พ.สนาม อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ผวจ.เผยว่าต้องรอลุ้นผลการตรวจของทีมแพทย์ว่ากลุ่มดาวห้ที่เข้ามาอีกด้วย ร.พ.สนาม จะมีผลการตรวจออกมาเช่นไร

5. วิธีพ่นยาฆ่าเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์kapok

- เสนอข่าว น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ เผยคลิปผ่านทวิตเตอร์ @Ubolkan1 ได้เผยภาพพริตฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แห่งหนึ่ง ซึ่งพบว่าแทนที่น้ำยาจะถูกพ่นไปฆ่าเชื้อบริเวณพื้นข้างทาง แต่ละอองเกือบทั้งหมดไม่ได้ถูกพ่น และกลับลอยไปตามถนนตามความเร็วลม ซึ่งละอองจำนวนมากได้ถูกรถคันที่ขับตามหลังแทน เจ้าของคลิปได้แนะนำให้กระทรวงสาธารณสุข ทำความเข้าใจกับท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid 19 ให้ถูกต้อง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด,มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์,มติชนสุดสัปดาห์, efinancethai, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, บางกอกทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, เพจ Amarin News, The Standard, newsCH7, xinhua,thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

- เสนอข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวม 1,365,300 คน รักษาหายแล้ว 293,879 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 76,504 คน โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด จำนวน 369,495 คน สเปน 140,510 คน อิตาลี 132,547 คน เยอรมนี 104,199 คน และ ฝรั่งเศส 98,010 คน โดยสหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเริ่มน้อยลง อิตาลีและสเปนมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ขณะที่หลายประเทศในยุโรปตัวเลขยังคงที่ สำหรับกลุ่มทวีปเอเชียส่วนใหญ่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน่าห่วง คือ อินเดีย

- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุ มีหน่วยงานด้านการบำบัดโรค 10 แห่ง กำลังอยู่ระหว่างการทดลองวัคซีนโควิด-19 และมีบางแห่งที่ประสบความสำเร็จแต่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับองค์การอาหารและยา

- สเปน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 743 ราย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็น 13,798 ราย

- ซาอุดีอาระเบีย ใช้มาตรการเคอร์ฟิว 24 ชม.

- อังกฤษ นายกรัฐมนตรีฯ ถูกย้ายเข้าไอซียู หลังจากอาการทรุด จากการติดเชื้อโควิด-19

- จอร์แดน จะใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบ ผู้ละเมิดคำสั่งเคอร์ฟิว

- อินเดีย ใช้มาตรการควบคุมการส่งออกชุดตรวจวินิจฉัยโรคเกือบทั้งหมด ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 114 ราย ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็น 4,421 ราย

- ออสเตรเลีย บุคลากรทางการแพทย์ ร้องเรียนว่าขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นอย่างหน้ากาก N95 แต่กลับเห็นคนทั่วไปสวมเดินถนน

- ญี่ปุ่น รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประมาณ 1 เดือน ครอบคลุมเฉพาะบางพื้นที่ อาทิ กรุงโตเกียว และปริมณฑล รวมถึงนครโอซาก้า ภายหลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในกรุงโตเกียวและหลายพื้นที่พบในรอบ 24 ชม. ถึง 148 คน

- เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง 47 รายในวันจันทร์ ล่าสุดในรอบกว่า 1 เดือน นอกจากนี้ ยังพบคนไข้ 51 คน ซึ่งฟื้นตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 กลับมามีผลตรวจเป็นบวกอีกครั้ง กังวลว่าไวรัสชนิดนี้อาจซ่อนตัวอยู่ในร่างกายมนุษย์และอาจแพร่กระจายได้ใหม่ แต่ไม่หมายความว่าคนไข้จะติดเชื้อซ้ำ

- จีน นักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 2 หมื่นคน เดินทางไปผอนคลายที่อุทยานแห่งชาติหวงชาน มณฑลอานฮุย เช่นเดียวกับกับอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวแน่นขนัด หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขั้นควบคุมได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศ ขณะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 32 รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 12 ราย ทั้งนี้ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกด้านชาวจีนในหูเป่ย์ เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ กลับเข้าทำงานกว่า 5.5 ล้านคน

- สวีเดน นายกรัฐมนตรีสเตฟาน เลิฟเวน ออกแถลงให้ประชาชนพร้อมรับสถานการณ์การติดเชื้อ ที่จะมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนในประเทศ

- ปากีสถาน แพทย์กว่า 50 คนที่ประท้วงต่อต้านการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันถูกจับกุม

- เวียดนาม นักวิจัยพบไวรัสโควิด-19 มีวิวัฒนาการและแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามที่พบในเวียดนาม ระบุผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เดินทางมาจากยุโรป มีความแตกต่างจากในผู้ป่วยที่พบในเอเชีย เวียดนามมียอดผู้ติดเชื้อ 245 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

- อินโดนีเซีย มียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 206 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย 24 คน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าจากสถิติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

- นิวซีแลนด์ รมว.สาธารณสุขนิวซีแลนด์ ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง หลังฝ่าฝืนคำสั่งล็อกดาวน์พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลในช่วงไวรัสระบาด

- ยูเครน ออกมาตรการเตรียมหลุมศพมากกว่า 600 หลุม ผังเหยื่อโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 1,316 ราย

- ฝรั่งเศส ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 8,911 ราย

- ฮังการี เผยข้อมูลผลการวิจัยล่าสุด พบ เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเกาะอยู่บนหน้ากากอนามัย บริเวณด้านนอก ได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์ ๗ และยังคงพบว่า สารฆ่าเชื้อทั่วไปในครัวเรือน รวมถึงสารฟอกขาว มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วย

- กัมพูชา ประกาศเลื่อนจัดสงกรานต์ วอนประชาชนอย่าเพิ่งเดินทางกลับบ้าน สกัดโควิด-19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 115 ราย

- เยอรมัน ปฏิเสธผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศ แม้ยอดผู้ป่วยโควิดใหม่ลดลง 3 วันต่อเนื่อง

- เดนมาร์ก เริ่มเปิดประเทศตามกำหนดการ 15 เม.ย. แบบค่อยเป็นค่อยไป และอยู่ภายใต้การควบคุม

- รัฐบาลนอร์เวย์ ประกาศคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แล้ว แต่ยังจำเป็นต้องคงมาตรการต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้เพิ่มมากขึ้น

- นิวยอร์กไทม์ รายงาน เรื่องที่มีการนำวัคซีนป้องกันวัณโรคหรือบีซีจีมาทดลองเพื่อตรวจสอบว่าสามารถช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่ เนื่องจากพวกเขาได้ค้นพบว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพที่ทำได้มากกว่าการป้องกันวัณโรค เพราะยังสามารถป้องกันการเสียชีวิตของทารกได้ในหลายสาเหตุและลดจำนวนการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจได้อย่างมา

- WHO ออกมาเตือนว่า การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่วิเศษที่จะช่วยระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ประเด็นข่าว

หรือโควิด-19 ทั่วโลก ทั้งนี้ ผู้คนในประเทศต่างๆ ควรสวมใส่หน้ากาก หากพวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีการล้างมือและการเว้นระยะห่างทางสังคมทำได้ยาก หากไม่มีน้ำใช้หรือต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพพื้นที่ที่จำกัดคับแคบ อย่างไรก็ตาม การสวมหน้ากากเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไร

- ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาช ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิชาการ แอนติไวรัส รีเสิร์ช เจอร์นัล เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่า ยาฆ่าพยาธิที่ได้รับความนิยมเห็นชอบให้วางจำหน่ายทั่วไปอยู่ในเวลานี้ สามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้หลังจากการทดลองในห้องปฏิบัติการทดลองพบว่า ตัวยาดังกล่าวสามารถลดปริมาณไวรัส ซาร์ส-โคฟ-2 ซึ่งก่อโรคระบาดนี้ได้ภายใน 48 ชั่วโมง

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

- เสนอบทความ ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า มนุษย์อาจจะต้องเผชิญกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งทำให้เกิดโรคชนิดใหม่ขึ้นมาอีกเช่น COVID-35 เป็นต้น เพราะธรรมชาติของไวรัสนั้นกลายพันธุ์และปรับตัวได้ตลอดเวลา ในขณะที่ยังไม่มียาขนานใดที่รักษาโรคจากไวรัสได้ มีแต่ 1. ยาบำบัดหรือยาบรรเทาอาการ และ 2. ยาที่สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัส หรือที่เรียกว่า 'วัคซีน' ซึ่งความพยายามของมนุษย์ในการพัฒนายาบำบัดหรือวัคซีนเพื่อใช้กับ COVID-19 นั้น ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 60 ตัวรับ ในจำนวนนี้มี 4 ตัวรับยาบำบัดที่น่าติดตามความคืบหน้า และมีอีก 5 บริษัทกำลังค้นคว้าทดลองวัคซีน อย่างเร็วที่สุดก็จะต้องรออนถึงต้นปี 2021 หรือนานกว่านั้น แต่ในกรณีของยาบรรเทาอาการ COVID-19 ตอนนี้นั้น ความหวังน่าจะอยู่ที่ยา 'เรมเดซิเวียร์' (Remdesivir) ของบริษัทกิลีแอด (Gilead) ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นทำการทดลองกับมนุษย์ในขั้นสุดท้าย (Phase III clinical trials) และจะสามารถแจ้งผลให้ทราบได้ในเดือนพฤษภาคม 2020 นี้ นอกจากนั้น ยังมียาตัวรับอื่น เช่น ยา Favipiravir หรือ Avigan ที่พัฒนาโดยบริษัท Fujifilm นั้น มีสรรพคุณคล้ายคลึงกับ Remdesivir ที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ RNA polymerase ที่ใช้ในการแบ่งตัวและขยายพันธุ์ของไวรัส แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูงกว่าไวรัสโคโรนาจะยังอยู่กับมนุษย์ไปอีกนาน ช้ำยังอาจกลายพันธุ์เป็นโรคที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ และรู้จักวิธีดำเนินชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

- เสนอบทความว่า สุขบัญญัติในยุคโควิด-19 กรมควบคุมโรค แนะนำว่า 1. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือสถานที่ปิดแคบ 2. เว้นระยะห่างทางสังคม/บุคคลอย่างเข้มงวด 3. หลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการไอหรือจาม ควรอยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตร 4. ล้างมือบ่อยๆ 5. เมื่อต้องออกจากบ้าน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า พกแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือหรือพ่นบนวัตถุต้องจับต้อง เช่น ราวบันได ก๊อกน้ำ ที่กดชักโครก ฯลฯ 6. เมื่อกลับเข้าบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทันที เสื้อผ้าแยกซักต่างหาก 7. รับประทานอาหารร้อน 8. ใช้ช้อนกลางของตนเอง 9. หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาล 10. รับประทานอาหารอย่างมิดชิด ถ้าเป็นหน้ากากผ้าให้ซักทุกวัน และนาที่นี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ เราได้เห็นภาพทั้งดงาม ความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันของผู้ที่มีต้นทุนชีวิตมากกว่าออกมาช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า นี่เป็นโอกาสของ "การให้"

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล

- กล่าวว่า กรม. มีมติให้ ก.การคลัง ทุ่มเงิน 1 ล้านล้านบาท สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 โดย ก.กลาโหม ได้รับ 233,353 ล้านบาท เทียบกับงบสุขภาพ ของ สธ. 138,735 ล้าน ก็เป็นเช่นที่เห็นสู่โรคระบาด ด้วยการขอรับบริจาค หน้ากาก, แอลกอฮอล์จนถึงอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ชุดป้องกันตัวเอง อยากเสนอนายกฯ ให้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ช่วงวิกฤตไวรัส โอนงบประมาณอาวุธต่อเนื่อง 5 ปี นำมายกเครื่องเต็มเต็มระบบสาธารณสุขรับมือสงครามที่มองไม่เห็น ส่วนซื้ออาวุธใช้วิธีขอรับบริจาคไปก่อน นึกถึงเพื่อนร่วมชาติกว่า 60 ล้าน สู้ดันทักขังตัวเองในบ้าน นึกถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ บ้างทำงานหนักจนเสียชีวิตในหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย

- กล่าวว่า ทนไม่ไหวที่เห็นแพทย์พยาบาลใน รพ.หลักของรัฐ เช่น รพ.จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ศิริราช ต้องออกมาขอรับบริจาคหน้ากากอนามัย N95 จากผู้ใจดีทุกวัน เพราะขาดแคลนอย่างหนัก ถึงขนาดบอกว่าเหลือใช้อีกไม่กี่วัน ต้องนำไปซักเพื่อนำมาใช้ใหม่ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาล ทั้งที่รัฐบาลมีเงินมากมาย แต่กลับไม่เห็นข้าราชการทุ่มเงินเร่งซื้อหาหน้ากากอนามัย N95 ให้แพทย์พยาบาลซึ่งเป็นทัพหน้าเผชิญกับไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ จึงขอฝาก นายกฯ และ รมว.สธ. ไว้ตรงนี้ ความจริง โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย N95 ในประเทศไทยก็มี แต่รัฐบาลกลับให้ส่งออกหมด ด้วยข้ออ้างที่ประชาชนรับไม่ได้ในเวลานี้ ก็คือ เป็นหน้ากากที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิตเพื่อส่งออก โรงงานเหล่านี้ภาษีสิบบาทก็ไม่ได้เสีย เพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถึงเวลาที่คนไทยลำบาก กลับไม่มีน้ำใจช่วยเหลือในยามวิกฤติ ทั้งๆ ที่เอาเงินภาษีคนไทยไปเป็นกำไรมากมาย ดังนั้น นายกฯ จึงควรใช้อำนาจฉุกเฉิน สั่งระงับการส่งออกหน้ากาก N95 เหมือน ผู้นำสหรัฐฯ แล้วนำมาให้แพทย์พยาบาลที่กำลังขาดแคลนใช้ช่วยชีวิตบ้าง ไม่ต้องยึดมาทั้งหมด แคแบ่งมาใช้สักครึ่งก็ยังดี

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สฎีปหน้า 1

- กล่าวว่า ในช่วงแรก "คนไทย" อาจยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาด อาจเป็นเพราะช่วงแรกตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยยังไม่มากนัก แต่เมื่อเริ่มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องวันละกว่า 100 คน รวมถึงยังมีผู้เสียชีวิต

ประเด็นข่าว

เพิ่มขึ้น ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตระหนักและมีมาตรการจริงจัง เข้มข้นมากขึ้น สิ่งที่น่าเป็นห่วงและปัญหาใหญ่คือ ข้อมูลที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้ อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองของบุคลากรทางแพทย์เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนมีไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ชุด PPE แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งในยามวิกฤติใหญ่ๆ ก็ยังได้เห็นพลังน้ำใจคนไทยที่ยิ่งใหญ่ ได้เห็นพลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน เช่น กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ ทายท้าววิฆามาร

-กล่าวว่า ตัวเลขคนติดเชื้อที่ลดลงเป็นผลจากการมาตรการของสาธารณสุข ที่ควบคุมต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ไม่ใช่มาจากการประกาศเคอร์ฟิวส์ ตามที่โฆษก ศบค.แถลง

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ

-กล่าวว่า หลายฝ่ายยังคงสงสัยว่าทำไมภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จของนายกฯ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทั้งๆ ที่รัฐบาลเองก็ยืนยันมาตลอดว่ามีงบประมาณพร้อมดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ แต่กลับยังคงมีข่าว รพ.ต่าง ๆ หลายแห่งประกาศขอรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกมาไม่หยุดหย่อน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องหาคำตอบและทำให้ประชาชนหายกลางแฉงใจให้ได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้กลายเป็นประเด็นการเมืองซ้ำเติมรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

-กล่าวถึง ปัญหาที่ทางแพทย์หวาดหวั่นคือ ปัญหา "เตียงไอซียู" ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยอาการรุนแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ข้อมูลในระบบสาธารณสุขไทย พบว่า ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด สธ. กทม. และ ส่วนภูมิภาค มีแพทย์รวม 22,231 คน ในจำนวนนี้มีอายุรแพทย์ติดเชื้อ 42 คน แพทย์ระบาดวิทยาติดเชื้ออีก 59 คน ส่วนจำนวนพยาบาลทั่วประเทศ มี 142,494 คน ขณะที่จำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยระยะรุนแรงที่ต้องรักษาในห้องความดันลบมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณผู้ป่วยโควิด ยกตัวอย่างจากจำนวนเตียงคนไข้ ใน รพ.สังกัดสธ.ทั่วประเทศ แยกเป็นเตียง Bed capacity (เตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด) 218 เตียง, Cohort ward เตียงแยกผู้ป่วยติดเชื้อ 143 เตียง Single isolation (ห้องแยกผู้ป่วย เดี่ยว) 50 เตียง และ AIIR (Airborne infection isolation room) ห้องสำหรับโรคติดต่อทางอากาศ ความดันลบ มีเพียง 25 เตียง เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน กทม. แม้จะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 58 เตียง แต่มีห้องสำหรับโรคติดต่อทางอากาศ ความดันลบ ซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เพียง 2 ห้องเท่านั้น แต่พบว่าโชคดียังมีห้องดังกล่าวในมหาวิทยาลัยอีก 29 ห้อง และ รพ.ในค่ายทหาร มี 14 เตียง แต่ รพ. เอกชนไม่มีทั้งห้องสำหรับโรคติดต่อทางอากาศ และห้องแยกผู้ป่วยเดี่ยว

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ LIFE&HEALTH

-เสนอว่า สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมกับ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สมาคมพญาคณาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม นำเสนอแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น คือ ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือแหล่งที่มีการติดเชื้อ ทุกรายต้องแยกตัวออกจากผู้อื่น และไม่เข้าไปใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้สูงอายุและเด็กอย่างเด็ดขาด งด/ลดการมาเยี่ยมจากคนนอกบ้าน แนะนำให้ใช้การเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ แทน ในขณะที่เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ควรจัดให้มีผู้ดูแลหลักคนเดียว ระหว่างมีการระบาดทั้งผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็ก หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้สูงอายุควรแยกห้องพัก และของใช้ส่วนตัว หากต้องออกนอกบ้านควรเลือกเวลาที่ไม่เจอกับความแออัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง พกแอลกอฮอล์เจล เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกายและของใช้ที่ติดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที หากผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์ตามนัด ในกรณีที่อาการคงที่ ให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเลื่อนนัดหรือไปรับยาแทนหรือรับยากลับบ้าน ในกรณีที่อาการแยลง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อนัดหมายไปตรวจด้วยช่องทางที่ปลอดภัยที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอว่า ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จัดตั้ง ศบค. บรรดานักการเมืองทั้งหลาย "หลบฉาก" ออกจากหน้าสื่อ เพราะถูกพิษสถานการณ์โควิด-19 เข้าเล่นงาน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ คือคนแรก ที่ถูก พล.อ.ประยุทธ์ social distancing หลังจากมีปมเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลน แถมยังเกิดเรื่องอื้อฉาวกักตุนหน้ากากจนราคาแพง ส่วนด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. จากที่เคยเป็น "ขุนพล" แฉหัวหน้าในการป้องกันโควิด-19 จนกระทั่ง 24 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้ง "ศบค." ขึ้นมาบัญชาการแก้ปัญหา โดยมี 5 ปลัดกระทรวง และ ผบ.สส. เป็นหัวหน้าชุดคุมสถานการณ์ หนึ่งในนั้น คือ ปลัด สธ. หลังจากนั้นเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ "อนุทิน" ต้องหลบฉากไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม "อนุทิน" ก็ยังคงนั่งบัญชาการโควิด-19 ระดับกระทรวง ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิด-19 อำนวยความสะดวกให้ทีมแพทย์ ในฐานะผู้กำกับงานสาธารณสุข ไม่ใช่ "หัวหน้าชุด"

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 อาศา

-กล่าวถึง ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ เล่าเคสตัวอย่างกลับจากต่างประเทศไม่ยอมกักตัว

ประเด็นข่าว

ทำแมตติตเชื้ออากาหรหนัก ปอดอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ขอเตือนว่าอย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือไม่ติดเชื้อ ด้านกรมควบคุมโรค ย้ำว่าสถิติผู้ติดเชื้อจากทั่วโลก วัยรุ่น-วัยทำงานคือตัวแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุมากที่สุด ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด

จับหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์-ชุดตรวจโควิดปลอม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์New18, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว ปคบ. ร่วมกับ อย. แฉผลกรจับกุมผู้ลอบขายหน้ากากอนามัยในราคาสูง รวมถึงการแอบผลิตและจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยึดชุดตรวจโควิด-19 โดยมีหน้ากากอนามัย 3.5 แสนชิ้น ชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 55,000 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน 1,200 เครื่อง แอลกอฮอล์ 53,000 ลิตร เจลผสมแอลกอฮอล์ 7,896 ชิ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 8,271 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดกว่า 50 ล้านบาท

วันวิมลโรคโลก

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ เชื้ออภัยใจ, แนวหน้า

-เสนอข่าว วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน "วันโรคโลก" รายการพบหมอรามา "รามาสลัท ทอล์ค" เสนอว่า วันโรคโดยปกติแล้วผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำลายเชื้อนี้ไปเองตามธรรมชาติ และจะไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา แต่หากเป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สุขภาพอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรค, อาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคเป็นจำนวนมาก ฯลฯ จะสังเกตอาการของโรคได้ตั้งนี้คือ ไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ร่างกายอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำช่วงบ่าย และเหงื่อออกตอนกลางคืน ไอมีเสมหะปนเลือด และเจ็บหน้าอก หายใจติดขัด ข้อมูลจากองค์การอนามัยโรค คาดการณ์ตัวเลขของผู้ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาในร่างกายนับว่ามีมากถึง 54 ล้านคนทั่วโลก แต่จะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้อยู่แค่ประมาณ 6-7 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคน ที่มีร่างกายอ่อนแอ ดังนั้นถึงแม้จะรักษาจนหายดีแล้วแต่หากวันไหนที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานตกต่ำลง โอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็มีความเป็นไปได้สูง

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว www.airvisual.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ แบบเรียลไทม์ พบว่าเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 1 ของเมืองคุณภาพอากาศแย่งที่สุดในโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 176 US AQI

ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สสจ.อุดรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สสจ.อุดรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำประปา เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำประปาพร้อมเน้นย้ำให้ทีมการประปาเทศบาลฯ ควบคุมปริมาณการจ่ายคลอรีน และระยะเวลาในการสัมผัสให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของสถานีผลิตน้ำ กำหนดปริมาณคลอรีนคงเหลือในระบบจ่ายน้ำประปาต้องไม่น้อยกว่า 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามคำแนะนำของกรมอนามัย

ด้าน นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุดรดิตถ์ กล่าวว่า การใช้คลอรีนในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ ที่สำคัญคือต้องดูแลรักษาระบบการจ่ายน้ำประปาทั้งระบบ ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าสู่ระบบการผลิตได้

โครงการ "รอบรู้สุขภาพ กับกรมอนามัย"

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เชียงใหม่นิวส์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช. สธ. เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมโครงการ "รอบรู้สุขภาพ กับกรมอนามัย" ผ่าน VDO Conference เนื่องในวันอนามัยโลก พร้อมเน้นย้ำ "เว้นระยะ สวมหน้ากากล้างมือ กระจกู้ สู้โควิด" เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความรอบรู้โรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านสื่อสาธารณะให้กับประชาชน โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1) มีการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพผู้อื่น 3) หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน และ 4) การทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "รอบรู้สุขภาพ กับกรมอนามัย" ผ่าน VDO Conference ได้มีการนำเสนอข้อมูลสุขภาพ เผยแพร่กิจกรรมตัวอย่างและแลกเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากประชาชนที่อยู่บ้าน ผ่านรูปแบบ Facebook Page "รอบรู้สุขภาพ กับกรมอนามัย ตลอดจนค้นหาผู้ทรงอิทธิพลทางพฤติกรรมและจิตใจในพื้นที่ ซึ่งมีการมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงมาตรฐาน ให้ถูกสุขอนามัยผ่าน VDO Conference 4 แห่ง ได้แก่ 1. ตลาดศิริวัฒนา จ.เชียงใหม่ 2. ประชาคม เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 3. โรงทานปันกันอิ่ม ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ 4. สสจ.พังงา